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Hvenær er gert ráð fyrir að skipað verði í stýrihóp vegna innleiðingar matarstefnu
Reykjavíkurborgar? Á síðasta kjörtímabili tókst ekki að klára endurskoðun
aðgerðaáætlunarinnar, og ekki hefur enn verið skipað í hann að nýju. Mikilvægt er að
hópurinn taki starfa sem fyrst svo ekki verði endað í sömu stöðu og síðast, að vinnan klárist
ekki fyrir kosningar


